

# จาก1ชม.ครึ่งเหลือ30นาที

## ● ผลเปิดใช้มอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ผลการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพ-ชลบุรี-มาบตาพุด ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุด ระยะทางรวม 32 กม. วงเงินลงทุนรวม 17,784 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมาเป็นวันแรก ซึ่งเปิดในเวลา 16.00 น. มีประชาชนใช้เส้นทางอย่างต่อเนื่องส่วนมากเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่ารถบรรทุก เนื่องจากเป็นการเดินทางที่สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา ที่สำคัญช่วงนี้เปิดใช้ฟรีสามารถร่นระยะเวลาการเดินทางจากพัทยายังอยู่ตะกั่วประมาณ 30 นาที จากเดิมที่ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ประมาณ 1 ชม.-1 ชม. 30 นาที เพราะต้องเจอกับปัญหาการติดสัญญาณไฟจราจรและทางกลับรถ ทำให้เสียเวลาเดินทางและไม่คล่องตัว

ขณะนี้ประชาชนรับรู้ในการเปิดทดลองเส้นทางดังกล่าวในระดับหนึ่งแล้ว เมื่อถึงเวลาเปิดบริการตามเวลาเคอร์ฟิวช่วง 23.00-04.00 น. ก็ให้ความร่วมมือ ส่วนวันที่ 23-24 พ.ค. ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหยุดปริมาณผู้ใช้เส้นทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทล.อยู่ระหว่างประเมินผลการทดลองเปิดให้บริการทั้งเรื่องปริมาณการจราจร ความคุ้นชินของประชาชนที่ใช้บริการระบบด่านเก็บค่าผ่านทาง ความปลอดภัยระบบมอเตอร์เวย์ อุบัติเหตุและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อเข้ามาแก้ไขปรับปรุงระบบมอเตอร์เวย์ให้สมบูรณ์มากที่สุด

ประชาชนสามารถทดลองใช้บริการ



M7\_PATTAYA-MAPTHAPUT\_CSM7-2020



M7\_PATTAYA-MAPTHAPUT\_CSM7-2020

ได้ฟรีไปจนถึงสิ้นเดือน ส.ค. 63 โดยผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้บริการได้ 2 ทาง คือวิ่งต่อเนื่องจากมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ช่วงชลบุรี-พัทยา ที่บริเวณทางแยกต่างระดับมาบประชันหรือเข้าจากถนนสุขุมวิท ที่ด่านอุตะเกาหลังจากนั้นเดือน ก.ย. 63 จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพิ่มเติมตลอดเส้นทางแบ่งเป็นรถยนต์ 4 ล้อ 25-130 บาท, รถยนต์ 6 ล้อ 45-210 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป 60-305 บาท คาดว่าจะมีผู้ใช้เส้นทางประมาณ 36,000 คันต่อวัน

โครงการมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 3 ด่าน ได้แก่ ด่านห้วยใหญ่ ด่านเขาชีโอนและด่านอุตะเกา ซึ่งปัจจุบันด่านอุตะเกาเปิดทดลองให้บริการแล้ว ส่วนอีก 2 ด่านที่เหลือคือ ด่านห้วยใหญ่ และด่านเขาชีโอนอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร โครงข่ายสื่อสาร และระบบอำนวยความสะดวก โดยจะเปิดให้บริการในเดือน ก.ย. 63.